

Số: 247 /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc về công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì làm việc với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, địa phương về công tác quản lý thuế trên địa bàn thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Cùng dự làm việc có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Sau khi nghe Cục trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua, trong bối cảnh khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và nhất là sự vào cuộc, quyết tâm của ngành thuế nên công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nội địa 5 tháng đầu năm đạt 4.182 tỷ đồng, bằng 51,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao; trong đó nhiều sắc thuế tăng cao so với cùng kỳ, 4/14 đơn vị¹ có số thu đạt trên 70% kế hoạch giao năm 2024; triển khai hóa đơn điện tử bước đầu phát huy hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, các sở, ban, ngành, địa phương và nhất là cán bộ, công chức ngành Thuế trong công tác quản lý thuế và thu ngân sách, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tuy vậy, công tác quản lý nguồn thu của ngành thuế thuộc một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn hạn chế. Đối tượng nợ thuế và tổng số tiền nợ thuế có xu hướng tăng. Công tác quản lý thuế đối với hình thức kinh doanh qua mạng còn

¹ Huyện Can Lộc số thu bằng 112% dự toán, tăng 86% so với cùng kỳ; huyện Cẩm Xuyên số thu bằng 76% dự toán, tăng 147% so với cùng kỳ; huyện Thạch Hà số thu bằng 79% dự toán, tăng 51% so với cùng kỳ; huyện Lộc Hà số thu đạt 70% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ

hạn chế. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế còn nhiều vấn đề. Việc tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý thuế trên địa bàn còn hạn chế. Vẫn còn nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa tuân thủ việc sử dụng hóa đơn điện tử. Công tác phối hợp giữa ngành thuế với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, kịp thời; một số Chi cục Thuế chưa làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương. Một số cán bộ, công chức vẫn còn biểu hiện gây phiền hà cho doanh nghiệp, người nộp thuế...

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất kế hoạch năm 2024, yêu cầu Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ², Bộ Tài chính³, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý thuế, chống thất thu, tăng cường xử lý thu hồi nợ đọng thuế, triển khai hóa đơn điện tử; trong đó tập trung quyết liệt các nhiệm vụ sau:

I. Cục Thuế tỉnh:

- Tổ chức rà soát, đánh giá làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể để phát huy kết quả đạt được và khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đánh giá tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024, tập trung chỉ đạo quyết liệt, quản lý hết đối tượng và mức huy động về thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức cao nhất dự toán thu năm 2024.

- Rà soát các nguồn thu, phân tích làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế đạt thấp để có biện pháp khắc phục và chỉ đạo thu có hiệu quả. Đồng thời rà soát công tác quản lý thuế, hoàn thuế, ưu đãi thuế để chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, vướng mắc trong quá trình quản lý thuế; tuyệt đối không để thất thu ngân sách.

- Tích cực, chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp trong công tác quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan. Tham mưu Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 thực hiện công tác kiểm tra quản lý thuế và việc chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế; xử lý, thu hồi các khoản nợ đọng và phát sinh về thuế theo quy định.

- Làm tốt công tác giám sát kê khai thuế nhằm phát hiện việc kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế để thực hiện kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch tại doanh nghiệp. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành

² Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; các Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 2, tháng 3, tháng 4, Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý mặt hàng xăng dầu, thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu...

³ Công văn số 5285/BTC-TCT ngày 22/5/2024 của Bộ Tài chính về phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế, Công văn số 3348/BTC-TCT ngày 29/3/2024 của Bộ Tài chính chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

thuế tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã lập, các doanh nghiệp đánh giá có rủi ro cao.; có các giải pháp đôn đốc thu thuế, hạn chế các khoản nợ thuế phát sinh. Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý thuế hộ kinh doanh.

- Tăng cường các biện pháp quản lý thuế ngoài quốc doanh, khai thác tốt nguồn thu hiện có, nhất là thuế xây dựng cơ bản, thuế nhà thầu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp ngoại tỉnh thi công trên địa bàn, thuế tài nguyên, phí môi trường các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản. Rà soát đưa hết các đối tượng vào diện quản lý, không để bỏ sót nguồn thu, bỏ sót đối tượng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách pháp luật thuế đến người nộp thuế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền chính sách thuế.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Thuế, tiếp tục làm tốt khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, giảm thiểu thủ tục, thời gian cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Chấn chỉnh nề nếp, tác phong làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Chủ động phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

- Kịp thời khen thưởng, biểu dương các doanh nghiệp, người nộp thuế chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật về quản lý thuế; trường hợp cần thiết chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu ngân sách để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm khai thác có hiệu quả nguồn thu và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc thực hiện Luật Quản lý thuế.

II. Về quản lý nợ và thu hồi nợ thuế:

1. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:

- Rà soát, tham mưu thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế do Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt và áp dụng hiệu quả các biện pháp quản lý nợ và thu hồi nợ để giảm thiểu nợ thuế ở mức thấp nhất. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện

pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế; công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ, nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp cưỡng chế thuế theo đúng quy định pháp luật.

2. Các sở, ngành, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính... phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan để thu hồi nợ đọng thuế.

Đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản dây dưa kéo dài, các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) để sớm xử lý thu hồi nợ thuế. Đối với các dự án chây ỳ, nợ thuế kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu cấp thẩm quyền thu hồi theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, đặc biệt phổ biến các quy định pháp luật về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên các kênh thông tin để người nộp thuế tự giác tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thuế, không để phát sinh nợ đọng thuế.

III. Về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử:

1. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan:

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo triển khai Hóa đơn điện tử do Lãnh đạo UBND tỉnh là Trưởng ban; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

- Rà soát, tuyên truyền, động viên, yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt là tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ thẩm mỹ, bán lẻ thuốc tân dược, phí đường bộ, cáp treo... Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong năm 2024 đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ Trung ương giao.

- Rà soát, tham mưu thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong các lĩnh vực kinh doanh, đảm bảo 100% giao dịch được ghi nhận và xuất đầy đủ hóa đơn điện tử; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đã đăng ký nhưng không áp dụng, áp dụng không đầy đủ việc lập hóa đơn điện tử, vi phạm pháp luật về thuế.

2. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phối hợp tuyên truyền đối với người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy hóa đơn điện tử một cách thuận tiện.

IV. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thị xã:

1. Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; các cấp, các ngành phải vào cuộc quyết liệt, phối hợp cùng ngành Thuế tập trung cao nhất cho công tác thu ngân sách; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch giao.

2. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển bền vững nguồn thu thông qua các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn.

3. Đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo chuyên ngành, đồng thời phối hợp với các cơ quan Thuế để giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn.

4. **Sở Tài nguyên và Môi trường** cung cấp kịp thời thông tin và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong quản lý nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài nguyên khoáng sản; nhất là các thông tin liên quan đến các khoản nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

5. **Sở Kế hoạch và Đầu tư** chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác hậu kiểm đối với việc cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc đóng nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp ngoại tỉnh có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; căn cứ quy định của pháp luật, điều kiện thực tiễn, nghiên cứu, chủ động thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo đúng quy định, thẩm quyền; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan trước ngày 25/6/2024.

6. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chống đối nghĩa vụ thuế, kê khai, quyết toán, hoàn thuế không trung thực, gian lận, trốn thuế; xử phạt hành chính, kinh tế theo quy định; trường hợp cần thiết, xử lý hình sự các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế; cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân để chuẩn hóa mã số thuế cá nhân giai đoạn 2 gắn với thực hiện Đề

án 06 của Chính phủ và truy vấn xác minh cá nhân kinh doanh trên nền tảng số để thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật.

7. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Tĩnh chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là kinh doanh thương mại điện tử.

8. Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp ngành Thuế thực hiện các biện pháp quản lý đối với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh online, tiếp thị liên kết, cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo, cung cấp phần mềm...

9. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND cấp huyện quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan; tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu về đất; khai thác có hiệu quả nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức cao nhất kế hoạch được giao.

10. Các Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh: khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, giám sát thu ngân sách theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện có so sánh kế hoạch giao, tỷ lệ đạt, các sắc thuế không đạt, phân tích được nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Yêu cầu các Đoàn dành nhiều thời gian đi cơ sở để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, thu, nộp ngân sách của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh theo địa bàn được phân công.

V. Về phương án phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế trên địa bàn tỉnh:

Cục Thuế tỉnh rà soát, tiếp thu các ý kiến của đại biểu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia ý kiến trước ngày 20/6/2024.

Giao Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định; trong đó: Sở Tài chính, Sở Tư pháp tập trung nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý và có ý kiến đề xuất, tham mưu cụ thể về đối tượng, thời gian áp dụng phương án phân công cơ quan thuế quản lý đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật liên quan; Sở Tư pháp rà soát, căn cứ tính chất, nội dung dự thảo Quyết định, tham mưu hình thức văn bản theo đúng quy định; báo cáo UBND tỉnh và gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 27/6/2024.

Cục Thuế tỉnh rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đơn vị, địa phương; hoàn chỉnh dự thảo Quyết định đảm bảo đúng quy định, trình UBND tỉnh trước ngày 05/7/2024.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc về công tác quản lý thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Cục Thuế tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, liên quan biết, triển khai thực hiện. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Định kỳ hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cấp tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PCVP/ UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH₃.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Viết Hải